

**UBND TỈNH ĐỒNG THÁP  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1578/SKHĐT-VP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 6 năm 2022

V/v góp ý đối với dự thảo Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index, SIPAS tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Kính gửi: Sở Nội vụ

Căn cứ Công văn số 1305/SNV-CCCQ ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ, đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index, SIPAS tỉnh Đồng Tháp năm 2022 và Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới trên địa bàn Tỉnh.

Qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

**1.** Thống nhất với dự thảo Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Đồng Tháp năm 2022; và dự thảo Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

**2.** Đối với dự thảo Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022, đề nghị xem xét, điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp cải thiện đối với nội dung “Phát triển doanh nghiệp” cho phù hợp với quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (*Theo Phụ lục gửi kèm*).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Sở;
- Phòng Đăng ký kinh doanh.
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**

**Phụ lục**  
**NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**  
**ĐỐI VỚI NỘI DUNG “PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP”**  
(Kèm theo Công văn số: 1578 /SKHĐT-VP ngày 15 tháng 6 năm 2022  
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Nội dung	Mục tiêu/giải pháp cải thiện	Lý do
Phát triển doanh nghiệp	<p><del>Nghiên cứu, tham mưu các chính sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.</del></p> <p>Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/1/2022 của UBND Tỉnh, về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.</p>	<p>- Công tác phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp đã được UBND Tỉnh cụ thể hóa tại Kế hoạch số 31/KH-UBND.</p> <p>- Tại Kế hoạch số 31/KH-UBND đã đề ra các chỉ tiêu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể (trong đó có thu hút nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp) để phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, bám sát chủ trương của Tỉnh uỷ tại Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI.</p>
	<p><del>Tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.</del></p> <p>Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp và kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo Luật chuyên ngành.</p>	<p>- Hiện nay, các điều kiện kinh doanh được quy định tại các văn bản Luật chuyên ngành và được phân cấp quản lý Nhà nước theo lĩnh vực cụ thể tại các sở, ngành chuyên môn.</p> <p>- Do đó, việc kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải do các sở, ngành chuyên ngành chủ động rà soát, kiến nghị. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đơn vị đầu mối, tổng hợp các kiến nghị trên và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.</p>